

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

16 พ.ค. 2561

Page :

5

No :

61157883

กรุงเทพธุรกิจ ● เซฟรอนฯ-ปตท.สม.
ประเดิมเข้ายื่นหลักฐานตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น ซึ่งประมูล 2 แหล่งก๊าซ
เอราวัณและบงกชวันแรก ขณะที่มูบาดาลา
เตรียมเข้ายื่นเอกสารทำขบวนนี้

รายงานข่าวจากกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติเปิดเผยว่า การยื่นหลักฐาน
แสดงคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อประมูล
ขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
แปลงสำรวจ ในทะเลอ่าวไทยหมายเลข
G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และหมายเลข
G2/61 (แหล่งบงกช) ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข (ทีโออาร์) การเปิดประมูล
ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
(PSC) ในวันที่ 15-16 พ.ค. 61 และ
จะประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ PQ
ในวันที่ 28 พ.ค. นี้พบว่า

วันแรกมีบริษัท เซฟรอนประเทศไทย

เซฟรอน-ปตท.สม.ประมูลปิโตรเลียม

สำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงาน
หลัก ในแหล่งเอราวัณปัจจุบัน ได้ยื่น
เอกสาร เมื่อเวลา 14.29น. และบริษัท
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานหลัก
(Operator) ในแหล่งบงกชปัจจุบัน
ยื่นเอกสารเมื่อเวลา 15.15น.

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เซฟรอน
ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
กล่าวว่า ได้ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติการเป็น Operator ทั้ง 2 แปลง
คือเอราวัณและบงกช โดยบริษัทมั่นใจ
ในผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะทำให้
ชนะการประมูลได้

ส่วนการคัดเลือกพันธมิตรร่วมทุน
ขณะนี้ยังให้น้ำหนักกับผู้ร่วมทุนรายเดิม
ของบริษัทก่อน ส่วนกรณี ปตท.สม.
จะขอเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในแหล่ง
เอราวัณนั้น ยังอยู่ระหว่างการเจรจา
ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดอย่างไรก็ตาม
พันธมิตรร่วมทุน ไม่ว่าจะรายใดจะยื่น
เอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ PQ
หรือไม่ จะเจรจาในภายหลัง

"ยืนยันจะร่วมประมูลในแหล่ง
เอราวัณอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็น
ผู้ผลิตรายเดิม ส่วนที่ยื่นในแหล่งบงกชนั้น
เพื่อจะได้มีสิทธิ์เข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆ
แต่จะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะยื่นประมูล
แหล่งบงกชด้วยหรือไม่"

นางสาวคณิศา ศาครัตยา ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนา
ธุรกิจ 1 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
ได้ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
PQ ทั้ง 2 แปลง คือเอราวัณและบงกช
โดยบริษัทจะยังคงเป็นพันธมิตรกับ
บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์
จำกัด เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ (16 พ.ค.)
เวลา 11.29 น. บริษัท มูบาดาลา
ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยัน
จะเดินทางมายื่นหลักฐานตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น PQ เพื่อเข้าร่วม
ประมูลทั้ง 2 แหล่งด้วย